

สื่อ	ประเด็นข่าว
NOW26	<p>บัตรทอง □</p> <p>-เสนอข่าว แพทย์รพ.นวมินทร์ 1 ได้เชิญครอบครัวผู้เสียหายมาเจรจานานกว่า 3 ชม. และชดเชยค่าเสียหายตาม มาตรา 41 และยืนยันว่าการรักษาผู้ป่วยไม่ได้มองที่สิทธิ แต่สาเหตุที่ไม่ผ่าคลอดเพราะมีความเสี่ยง แพทย์ต้อง พิจารณาอย่างรอบคอบ</p>
Facebook ทศ.สงกานต์ อัจฉริยะ ทรัพย์	<p>คืบหน้ารพ.ตรวจเอชไอวีผิดพลาด</p> <p>-โพสต์ข้อมูลว่า ให้ติดตามเรื่องการเยียวยาน้องนุก โดยวันนี้ (27 มิ.ย.) เวลา 13.00 น. น้องนุกจะไปฟังผลสรุป การจะช่วยเหลือเยียวยา กรณีรพ.ประจำอำเภอแห่งหนึ่ง ใน จ.ร้อยเอ็ด ตรวจผลผิดว่าติดเชื้อเอชไอวีมาตั้งแต่เด็ก ที่ ศูนย์สันติวิธี กระทรวงสาธารณสุข เชื่อว่าประชาชนน่าจะคาดเดาผลสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงสาธารณสุข ได้ ซึ่ง ตั้งแต่เกิดเหตุในคดีนี้ รพ.ประจำอำเภอยังไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด และระบุว่า จะนำผลสรุป ของกระทรวงสาธารณสุขมาเผยแพร่สู่สังคมและทางโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นอุทาหรณ์และให้ทราบถึงความรับผิดชอบ ของหน่วยงานรัฐที่มีต่อประชาชน ในรายการ "คลายทุกข์ชาวบ้าน" ทางช่อง 34 อัมรินทร์ทีวี เวลา 14.10 - 15.00 น.</p>
Facebook ปรียานันท์ ล้อเสริม วัฒนา	<p>กรณีรพ.สมุทรปราการรักษาน้องไต้ลเสียชีวิต</p> <p>-โพสต์ข้อความ กล่าวถึงกรณีน้องไต้ล อายุ 1.5 ปี เสียชีวิต หลังเข้ารับการรักษาด้วยอาการท้องเสียเพียง 2 วัน เหตุเกิดที่รพ.สมุทรปราการ เมื่อ 25 พ.ย. 59 โดยลำดับเหตุการณ์ตามที่พ่อแม่ได้ระบุ จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน ที่ คณะกรรมการอนุกรรมการจังหวัด มีหนังสือแจ้งไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือตามมาตรา 41 รวมเป็นเวลาถึง 6 เดือน และ ทางผอ.รพ.ยังไม่เคยเรียกพ่อแม่ไปพูดคุยด้วยเลย</p>
Facebook	<p>ร้องเรียน รพ.สิงห์บุรี</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ Watcharin Pui Ruangrikul โพสต์ข้อความในกลุ่มสิงห์บุรีทันข่าว ว่า ถ้ารพ.สิงห์บุรี ยังคงความเป็น เลิศด้านการบริการสุดยอดเยี่ยม ถูกผู้ป่วย หากไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจัง ภายใน 3 เดือน จะร่วมกับประชาชนชาว สิงห์บุรี ยื่นเรื่องต่อสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ให้เปลี่ยนผู้อำนวยการรพ.</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>อนุญาตตุลาการทางการแพทย์</p> <p>-เสนอบทความพิเศษ โดย ดร.เฉลิมพล ไทยางกูร นักวิชาการอิสระ เสนอแนวทางแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ ให้บริการและผู้รับบริการทางการแพทย์ โดยใช้วิธีอนุญาตตุลาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจ ระหว่างประเทศ เพราะไม่เป็นการแพ้ชนะคดี ไม่ทำให้เสียประวัติ ถ้านำมาใช้ในกรณีข้อพิพาทระหว่างแพทย์พยาบาล กับฝ่ายผู้ป่วย มีโอกาสที่ข้อพิพาทจะยุติสูง เพราะผู้ทำหน้าที่อนุญาตตุลาการไม่ใช่ศาล แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน วิชาชีพแพทย์ที่ทั้ง 2 ฝ่ายเลือกมาฝ่ายละหนึ่งคน และเลือกอีกหนึ่งคนที่มีความเห็นร่วมกัน ให้ทำหน้าที่ประธาน คณะ อนุญาตตุลาการจึงต้องมีองค์คณะอย่างน้อย 3 คน ซึ่งจะตัดปัญหาการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม ที่มักพูดกันว่าศาล ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ ไม่รู้กระบวนการรักษาพยาบาล แต่ต้องมาพิจารณาตัดสินคดี ทำให้ฝ่ายแพคดีไม่ค่อย ยอมรับ ส่วนเรื่องการแก้ไขเยียวยาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ก็ยังมีสภาพบังคับเหมือนเดิม จึงอยากให้สภานิติ บัญญัติแห่งชาติ หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องนี้ อย่างจริงจัง</p>
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ แนวหน้า ไทยรัฐ new)108 ไอเอ็นเอ็น ช่อง3,5,7,9,NBT, ThaiPBS,TNN24	<p>เผาทำลายยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รัช สุนทรจรรย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. เป็นประธานเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 47 โดยมี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ ออย. ผู้บริหารจากทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ เอกชน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่เผาทำลายกว่า 9,321 กิโลกรัม จาก 6,546 คดี มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีกัญชาและพืชกระท่อมของกลางที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำมาพร้อมเผาด้วยอีก 6,853 กิโลกรัม มูลค่า 54 ล้านบาท โดยเผาทำลายด้วยวิธีไพโรไลติกอิน ซิเนอะเรชั่น ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนใน ระยะเวลาอันรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อม</p>
สำนักข่าวไทย ทีวีช่องNBT	<p>สธ.-มหิตล ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิตล กล่าว ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2555 เห็นชอบอนุมัติในหลักการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มจากระบบปกติอีก 9,039 คน ประกอบด้วย โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของ ศธ. 4,038 คน และโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม ของ สธ. 5,001 คน เพื่อรองรับการขยายการให้บริการด้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ สำหรับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของ สธ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 จนถึงขณะนี้ มีแพทย์จบจากโครงการแล้วกว่า 7,852 คน
โพสท์ทูเดย์ สวท. ทวีช่อง 7	<p>เฝ้าระวังไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง แม้ประเทศไทยไม่มีรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคนตั้งแต่ปี 2549 แต่ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน และมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ตามแนวชายแดน ล่าสุดจากการเฝ้าระวังฯ พบมีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้สั่งการให้ สสจ. กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วเข้าไปดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนไม่นำมาสัตว์ปีกที่ป่วยหรือป่วยตายมาฆ่าและขายหรือรับประทาน หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้รายงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือ อสม.ในพื้นที่ทันที</p>
สยามรัฐ	<p>ศิลปะบำบัดช่วยพัฒนาเด็กพิเศษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้นำดนตรีบำบัดมาช่วยกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก โดยใช้ "Optimusic" เทคโนโลยีที่สร้างแรงจูงใจในการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยบูรณาการระบบประสาทได้ยิน มองเห็น และสัมผัส ในกลุ่มเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา ผู้มีปัญหาการรับรู้ประสาทรับความรู้สึก เด็กออทิสติก เด็กสมองพิการ เป็นต้น รวมทั้งใช้ ละครบำบัด ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การเคลื่อนไหว ฝึกกล้ามเนื้อ พัฒนาทักษะทางภาษาให้เข้าใจ-สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ พัฒนาทักษะช่วยเหลือตัวเอง ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม-การแสดงออก เป็นต้น ขณะนี้ คลินิกดนตรีบำบัด และคลินิก Optimusic เปิดทุกวัน มีผู้เข้ารับบริการ 338 ราย พบว่าร้อยละ 96 ฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น พฤติกรรมก้าวร้าวลดลง การทำงานประสานระหว่างมือ ตา กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น มีสมาธิเรียนรู้ได้นานยิ่งขึ้น มีทักษะสื่อสาร-โต้ตอบ เกิดความสนุกสนาน และรู้สึกผ่อนคลาย</p>
เดลินิวส์	<p>นวัตกรรมการออกกำลังกาย</p> <p>-เสนอข่าว นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตกล่าวว่า นางสุนณา เป็นวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ท่าข้าม จ.สิงห์บุรี คิดค้นและพัฒนา "เครื่องบีบกระบอก ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ" นวัตกรรมคลายเครียด ผู้เจ็บป่วยทางกาย จากภาวะข้อติด กล้ามเนื้ออ่อนแอ นิ้วมือลีบ ที่ช่วยสร้างความเพลิดเพลินขณะออกกำลังกาย และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อมือ พบว่าคนไข้มีภาวะสุขภาพจิตดีขึ้น ครอบครัวมีการพูดคุยกันมากขึ้น ล่าสุดได้ทำการกระจายนวัตกรรมนี้ให้ผู้ป่วยกล้ามเนื้อในพื้นที่ได้ใช้แล้ว กว่า 200 ชิ้น</p>
ไอเอ็นเอ็น ทวีช่อง NBT	<p>ปัญหาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ เป็นหน่วยงานหลักในการบำบัดรักษาผู้เสพและผู้ติดยาและสารเสพติด ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยจากข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในปี 2559 พบว่า ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยในมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ยาบ้า รongลงมา คือ สุรา และยาไอซ์ สำหรับแนวทางห่างไกลยาเสพติด ต้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก หากมีความเครียด ควรทบทวนหาสาเหตุ คุยกับเพื่อนหรือบุคคลที่ไว้วางใจ ปรับปรุงสถานที่ให้มีบรรยากาศดีขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบ้าน หางานอดิเรกทำ ที่สำคัญคือยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิต หากมีปัญหาสามารถโทรปรึกษาและขอข้อมูลได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165</p>
มติชน	<p>อก.ปลุกสมุนไพรมติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข กรรมการ อก. จัดงาน GPO ร่วมใจปลุกสมุนไพรมติชน 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีข้าราชการและประชาชนร่วมกันปลุกพืชสมุนไพรบนเขามัน ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี</p>
ข่าวสด	<p>พัฒนาฐานข้อมูลหลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาการใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รองรับการศึกษาวิจัยระบบหลักประกันสุขภาพ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สวทช. ว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เพื่อให้เกิดการจัดการและประโยชน์สูงสุดในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในระบบมา 14 ปี และการจัดการในอนาคต ให้มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และทันเวลา เกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงพัฒนาระบบการออกแบบฐานข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขขนาดใหญ่ ด้านการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้น การวิเคราะห์และการวาดภาพข้อมูลให้มีความเหมาะสม สามารถนำไปวิเคราะห์วิจัยองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาบุคลากร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของระบบ การป้องกันความลับส่วนบุคคล และความถูกต้องทางกฎหมาย</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุประชาชน</p>	<p>เลิกเหล้าเข้าพรรษา</p> <p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และกรมสุขภาพจิต "จัดทัพปรับ ขบวนชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษา 60" โดยเน้น กลยุทธ์ 3 ขยาย คือ 1.ขยายพื้นที่ ขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ 2.ขยายกลุ่มเป้าหมายไปถึงผู้เสพและผู้ติด 3.ขยายเวลาสามเดือนในช่วงเข้าพรรษา ส่งเสริมให้คนงดเหล้าต่อหลังออกพรรษาหรือเลิกเหล้าตลอดชีวิต โดยตั้งเป้าให้มีแกนนำงดเหล้าเข้าพรรษาระดับอำเภอ 500 คนทั่วประเทศ</p> <p>นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากข้อมูลความชุกการดื่มสุราในรอบ 12 เดือนของปี 2556 พบว่า มีการติดสุราสูงถึงร้อยละ 5.3 และมีเพียงร้อยละ 2 ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และผู้ที่ติดสุรามีเพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ 1 ปัจจุบันมีการบำบัดรักษา 2 แบบ คือ แพทย์สมัยใหม่ ใช้จิตวิทยา จิตบำบัด หรือใช้โปรแกรมสติบำบัด ปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม ส่วนแพทย์ทางเลือก ใช้วิถีธรรมชาติบำบัด หรือใช้หลักศาสนาพุทธเข้ามาช่วย เช่น แพทย์วิถีธรรม ฟันฟูร่างกาย จิตใจ เพื่อให้กลับมาควบคุมตัวเองได้</p>
<p>แนวหน้า สก๊อปพิเศษ</p>	<p>งานความปลอดภัยและชีวนามัยแห่งชาติ</p> <p>-เสนอสก๊อป เนื่องมาจากวาระแห่งชาติ "แรงงานปลอดภัย สุขอนามัยดี" ที่กระทรวงแรงงานได้ตั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์ 20 ปี จะมีการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "Safety Thailand, Safety Together" ร่วมแรงร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย ขึ้นในวันที่ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยได้รับความร่วมมือจาก 10 กระทรวงหลัก อาทิ คมนาคม มหาดไทย แรงงาน สาธารณสุข เป็นต้น</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน360 องศา</p>	<p>พัฒนาตัวรับสมุนไพรรไทย</p> <p>-เสนอข่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสมุนไพรรไทยอย่างครบวงจร โดยจะมีการวิจัยและพัฒนาโดยใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นภาคตะวันออก และมีการสนับสนุน แลกเปลี่ยน ด้านบุคลากร เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการ และสามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านสมุนไพรรไทยในอนาคตต่อไป</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch